

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร อาษานอก	ประธานสภา อบต.	สุนทร อาษานอก	
๒	นายอุทัย ภูทาบ	รองประธานสภา อบต.	อุทัย ภูทาบ	
๓	นางทองเจือ กระราม	เลขานุการสภาฯ	ทองเจือ กระราม	
๔	นางพรนิภา พัดศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	พรนิภา พัดศรี	
๕	นายทงศักดิ์ ทบวัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ทงศักดิ์ ทบวัน	
๖	นายสมพร มากไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สมพร มากไธสง	
๗	นางสาวพรนิภา ภูชุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	พรนิภา ภูชุม	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

-นายทองพูน ศาสตรพงษ์ ส.อบต.ม.๕ ลากิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ รัตนเจริญ	นายก อบต.ทุ่งกระเต็น	สามารถ รัตนเจริญ	
๒	นายเลือน กรรไตร	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	เลือน กรรไตร	
๓	นายบรรจง ยวกไธสง	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	บรรจง ยวกไธสง	
๔	นายสำรอง ครจจอหอ	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	สำรอง ครจจอหอ	
๕	นายชัยณรงค์ มณีบุ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ	ชัยณรงค์ มณีบุ	
๖	นางสาวบุญนุช จอดนอก	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	บุญนุช จอดนอก	
๗	นายวิฑูรย์ ทนกระโทก	นายช่างโยธา	วิฑูรย์ ทนกระโทก	
๘	นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วัฒน์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	รุ่งอรุณ งามพิบูลย์วัฒน์	
๙	นางอรพิมพ์ เขียนใหม่	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรพิมพ์ เขียนใหม่	
๑๐	นางวารภรณ์ พันสมบัติ	พนักงานจ้างทั่วไป	วารภรณ์ พันสมบัติ	
๑๑	นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วิราวรรณ หงส์ธัมรงค์	
๑๒	นางสาวศศิปรียา ตันกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการฯ	ศศิปรียา ตันกระโทก	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นครบองค์ประชุมแล้วนางทองเจือ กระราม ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้เชิญประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เข้าไปนั่งในที่ประชุม และเชิญท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกระเต็น ครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาอบต. ทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
 มติที่ประชุม
 -ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้
 รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๖ เสียง
 ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง
 งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
 - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
 -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
 ประธานสภา
 ๕.๑ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 โอนลด
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งกระเต็น งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๙๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐ บาท
 โอนตั้งรายใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๙๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๙๐,๐๐๐ บาท
 โอนลด
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๔๐,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๓,๔๕๙.๔๒ บาทโอนลด ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓,๔๕๙.๔๒ บาท
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๓,๔๒๖,๕๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๕๐,๑๔๑ บาทโอนลด ๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๐,๑๔๑ บาท
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนนาย/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๕๑๔,๐๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๖,๑๖๐ บาทโอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๖,๑๖๐ บาท

โอนตั้งรายใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๙๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๘๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.ฯ ชี้แจงต่อสภาครับ

นายก อบต.ฯ ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีงบประมาณคงเหลือเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่สำหรับโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็นและโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท ผมขอมอบหมายให้กองคลังและกองช่าง ชี้แจงต่อสภาต่อไปครับ

นางอรพิมพ์ เขียนใหม่ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่านในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เราได้ประมาณการรับไว้ ๓๔,๘๗๒,๔๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจริง ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนกันยายน จากการตรวจสอบ มิงงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการโอนงบประมาณคงเหลือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง ๒ โครงการรายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่แจกให้ทุกท่านคะ

นายวิฑูรย์ ทนกระโทก เรียนท่านประธานสภา สมาชิก ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่าน ผมขอชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นโดยจะ ก่อสร้างยื่นมาด้านหน้าทั้ง ๒ ฝั่งๆละ ๔๒ ตารางเมตร รองรับโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้ ๖ โต๊ะเหลือพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บเอกสาร โดยจะยกระดับพื้นขึ้นเท่าตัว อาคารเดิมตรงกลางมุกคงสภาพเดิม เราจำเป็นต้องคงทางลาดเอียงสำหรับคนพิการไว้ เช่นเดิม สำหรับการติดต่อราชการสามารถเข้าได้ ๓ ทางในแต่ละกองทำบันไดขึ้นระดับ เท่ากันกับอาคารเดิม หลังคาด้านหน้าจะมีมุก ๓ มุก พื้นที่ใช้สอยรวม ๘๔ ตารางเมตร

นายช่างโยธา ในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร.จะดำเนินการถมระดับใกล้เคียงกับ ถนนทางหลวงชนบท จอดรถได้ ๓ คัน ห้องนอน ๑ ห้อง ห้องทำงาน ๑ ห้อง ห้องน้ำ ๒ ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๒๘ ตารางเมตร พื้นปูนขัดมัน มีหลังคาไม่มีฝ้าส่วนห้องห้อง ทำงานห้องน้ำมีฝ้าปกติครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ชี้แจงมามีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้เลยว่าจะให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอน งบประมาณรายการโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร.

/องค์การบริหาร...

มติที่ประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท หรือไม่
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

๕.๒ การขออนุมัติกันเงินรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท

-โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น มีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้รับการจัดสรรเงินรายได้และเงินอุดหนุนมาในห้วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุก จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ ประกอบกับมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นและโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ "ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม"

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบจึงขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร
งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท

-โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาด
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร งบประมาณ
๙๘๐,๐๐๐ บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเพื่อ
พิจารณาต่อไป

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นและโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเป็นโครงการที่มีความจำเป็น
ตามที่ทุกท่านทราบว่าอาคารสำนักงานของเรามีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอที่จะรองรับ
บริการกิจการต่างๆ และเราได้ขออนุมัติต่อสภาเพื่อโอนงบประมาณมาตั้งรายการดังกล่าว
แล้ว และไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ จึงได้เสนอขออนุมัติขอ
เงินต่อสภาครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น มีท่านใดจะ
สอบถามหรือสงสัยอะไรหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้เลยว่าจะให้ความ
เห็นชอบการขออนุมัติกันเงินตามโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท หรือไม่

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้.

- ๑. ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง
- ๒. ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน - เสียง
- ๓. งตออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอุทัย ภูหลาย
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
นำเรียนให้สภาทราบว่าขณะนี้มีปัญหา น้ำท่วมบ้านของราษฎรขอให้ทุกท่านช่วยกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยครับ

นายก อบต.ฯ

ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ส่งผลกระทบต่อการใช้รถ
ใช้ถนนเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารและพนักงานก็ออกไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับท่าน
ใดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขอให้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นผมได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและกองช่างออกตรวจสอบความเสียหายครับ หาก
สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ตามระเบียบกฎหมายก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

/นายสมพร...

นายสมพร มากไรสง
ส.อบต.ม.๖
นายทนงศักดิ์ ทบวัน
ส.อบต.ม.๔

เราเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจะต้องน้อมรับคำดำหนิตามให้
ครับ และนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์กรของเราต่อไป

รองปลัด อบตฯ

ผมขอเสนอว่าถ้าหมดฤดูฝนขอให้กองช่างออกไปสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านว่ามีถนนเส้นใด
ชำรุดเสียหาย และหากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ชำ
รุดกับถนนแอสฟัลท์ติกจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าได้
หรือไม่ครับ

นายเลื่อน กรรไตร
รองนายก อบตฯ

สำหรับโครงการหมู่ที่ ๔ ที่มีความซ้ำซ้อนกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะมอบให้กอง
ช่างประมาณราคาโครงการดังกล่าวจะต้องมีใบแผนพัฒนาฯ และจะต้องตรวจสอบ
งบประมาณว่ามีเพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม่ค่ะ

นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

ผมขอเรียนให้สภาทราบว่าถนนเส้นบ้านสระขุดไปบ้านคูขาดน้อย โคกกระพี้ หนองนกเขา
ชำรุดถนนจะขาดผากให้กองช่างออกไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขโดยด่วนครับ


ประธานสภา
มติที่ประชุม
ประธานสภา


เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้บริหารในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
กองสวัสดิการจะไปมอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๔ หลัง ขอเชิญทุกท่านร่วมมอบ
บ้านดังกล่าว โดยได้ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกทุกท่านแล้วค่ะ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือเสนอเรื่องใต้อีกไหมครับ
-ไม่มี-


ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเรื่องอะไรอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ผู้เข้าร่วมประชุม และ
แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเพียงเท่านี้ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบการประชุม
(นางทองเจือ กระราม)
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรนิภา ภูชุม)
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๙

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย ภูหลาบ)
รองประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุนทร อาชานอก)
ประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

- สภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
สมัย.....สมัยที่ ครั้งที่..... เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....


(นายสุนทร อักษรเอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น